

Một số câu hỏi thường gặp:

1. Số hóa truyền hình mặt đất là gì:

Trả lời: Là việc chuyển phát các kênh truyền hình mặt đất từ phát tương tự (analog) sang phương thức phát số, qua đó người xem có thể xem được nhiều kênh truyền hình độ nét cao không có hiện tượng bóng mờ, nhiễu (hay gọi là muội).

2. Khi hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất có phải tất cả các tivi đều phải mua đầu thu số hóa truyền hình mặt đất DVB-T2 mới xem được truyền hình hay không?

Trả lời: Không phải tất cả tivi phải mua đầu thu mới xem được truyền hình. Những tivi sử dụng các phương thức thu tín hiệu khác như thu qua vệ tinh (đầu chảo K+, VTC .v.v.), truyền hình cáp, truyền hình Internet MyTV, NetTV ... không ảnh hưởng khi số hóa truyền hình mặt đất.

+ Những tivi đời mới đã tích hợp sẵn chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 muốn sử dụng chỉ cần mua thêm anten để sử dụng.

+ Những tivi không tích hợp sẵn chức năng thu truyền hình số mặt đất và những tivi công nghệ cũ (CRT) phải mua đầu thu DVB-T2 để xem truyền hình số mặt đất.

3. Khi xem truyền hình số mặt đất có phải mất phí không? Và có thể xem được bao nhiêu kênh?

Trả lời: Khi xem truyền hình số hóa truyền hình mặt đất người xem có thể xem được nhiều kênh với độ nét cao không có hiện tượng bóng mờ, nhiễu (muội) và các kênh quảng bá hoàn toàn miễn phí. Số lượng kênh hiện tại ở những vùng có tín hiệu số hóa truyền hình mặt đất người dân đã có thể xem được 22 kênh Từ VTV1 đến VTV9, VTC, kênh của Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Trong thời gian tới khi số hóa hoàn thành sẽ có nhiều kênh được phát để phục vụ quý thính giả và bà con nhân dân.

4. Mua đầu thu số hóa truyền hình như thế nào để đảm bảo chất lượng? Và khi nào phải mua đầu thu số hóa khi muốn xem truyền hình số hóa mặt đất?

Trả lời: Khi mua đầu thu lưu thông trên thị trường chú ý: Đầu thu số hóa truyền hình mặt đất DVB-T2 có tem hợp chuẩn hợp quy (Tem CR) và gắn Biểu trưng số hóa truyền hình số mặt đất. Biểu trưng số hóa truyền hình mặt đất là biểu Biểu trưng con mắt cách điệu với 3 dây màu đỏ xanh lá và xanh dương.

Trước thời điểm ngắt truyền hình tương tự chuyển sang truyền hình số mặt đất 30/6/2019 người dân có tivi đời cũ và tivi chưa tích hợp chức năng thu số hóa truyền hình mặt đất muốn xem số hóa truyền hình mặt đất phải mua đầu thu số hóa truyền hình mặt đất DVB-T2.